



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๑๓๗๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียด QR Code จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แจ้งว่าได้เป็นหน่วยงานหลักด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท/สถานประกอบการรายละเอียดดังนี้

๑. บริษัท แมกซ์ มี คอร์ป จำกัด จัดสิทธิประโยชน์จากร้านค้าในเครือ PTG ด้วยการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. บริษัท บี.อาร์.ปิยอนด์ เดนทัล จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อาร์.สไมล์ เดนทัล ดำเนินการด้านคลินิกทันตกรรม มีคลินิกทันตกรรมในเครือ ๑๑ สาขา โดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลด ๕% ทุกคลินิก และได้รับสิทธิการรักษาทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟันปลอมทุกรูปแบบ และทันตกรรมเฉพาะทาง (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ร้านยาเมดแอนด์มอร์ ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านยา อาหารเสริม เวชสำอาง ใช้อย่างปลอดภัย มีเภสัชกรประจำตลอดเวลาทำการ มีร้านยาในเครือทั้งหมด ๖ สาขา โดยมอบส่วนลดสินค้า ๓% ทุกรายการ เมื่อซื้อสินค้าครบ ๑๐๐ บาทขึ้นไป (ยกเว้นยาและสินค้าบางประเภท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๒)

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการโครงการสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปยังบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. www.otep.go.th หรือเพจ Facebook งานสวัสดิการร้านค้า สกสค. <https://www.facebook.com/Otep.welfare/> หรือเพจ Facebook สกสค. <https://www.facebook.com/smartotep๒๐๑๗> รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูษ จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๒

“เรียนดี มีความสุข”